



UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
**HIỆP HỘI CHĂN NUÔI**  
**ĐỒNG NAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2025

V/v: Vương mắc về mã số hàng hóa của  
mặt hàng Khô dầu đậu tương dùng làm  
thức ăn chăn nuôi

**Kính gửi:** - Văn phòng Chính phủ  
- Bộ Tài chính  
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chúng tôi, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ và các Quý Bộ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động trong ngành qua việc đề nghị ban hành Nghị định 144/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024. Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Khô dầu đậu tương có Mã số hàng hóa 23040090 đã được giảm từ 2% xuống 1%. Sự điều chỉnh này đã kịp thời ủng hộ, đáp ứng chương trình kiến nghị, vận động giảm thuế suất nhập khẩu mặt hàng này của chúng tôi được trình bày tại văn bản ngày 10/3/2023 đã được gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là động lực quan trọng góp phần giúp chúng tôi duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả lương thực, thực phẩm trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn.

### **I. Thực tế triển khai**

Tuy nhiên, từ khi Nghị định 144/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 16/12/2024, chúng tôi **không thể tiếp cận chính sách hỗ trợ về giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với Khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi.**

Cụ thể, từ đầu tháng 12/2024, các chi cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu áp mã số hàng hóa đối với mặt hàng này là 23040029, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2%. Trong khi đó, từ trước tháng 12/2024, bao gồm cả thời gian sau khi Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực, các doanh nghiệp luôn khai báo Khô dầu đậu tương nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi theo Mã số hàng hóa 23040090 (có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 1%) trên hệ thống VNACC/VCIS của Tổng cục Hải quan và hệ thống đăng ký kiểm tra chuyên ngành của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Như vậy ở đây có sự khác biệt, chưa thống nhất về mã số hàng hóa, và cùng với đó là thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, đối với mặt hàng Khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi giữa việc triển khai Nghị định 144/2024/NĐ-CP của Tổng cục Hải quan với quy định





hiện hành của Cục Bảo vệ thực vật và thông lệ thực hiện của các doanh nghiệp. Tình hình này không chỉ làm tăng thời gian thông quan hàng hóa, phát sinh thêm chi phí mà còn dẫn đến tâm lý hiểu nhầm hoặc nghi ngờ của doanh nghiệp và dư luận đối với chủ trương, chính sách, và tính đồng bộ, khách quan trong các quy định của cơ quan quản lý.

Từ khi Nghị định 144/2024/NĐ-CP được ban hành, truyền thông đại chúng và các cơ quan báo chí chuyên ngành đều tích cực đón nhận và đánh giá cao Nghị định này - thể hiện tư duy lắng nghe, thấu hiểu tình hình khó khăn của doanh nghiệp và kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể để ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi giảm bớt áp lực, hạ chi phí nguyên liệu đầu vào, chủ động nguồn cung, và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bởi vậy, tình hình vướng mắc hiện nay nếu còn tiếp diễn thì sẽ đi ngược với kỳ vọng của dư luận về điều chỉnh chính sách.

## II. Những khó khăn khác

Ngoài vướng mắc về thông quan hàng hóa nói trên, ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi còn đang phải đối mặt với những khó khăn sau:

- Từ khi Nghị định 144/2024/NĐ-CP có hiệu lực ngày 16/12/2024 đến nay, chỉ trong nửa tháng **giá khô dầu đậu tương trên thị trường thế giới và trong nước đã bất ngờ tăng mạnh hơn 12%** do những biến động về cung - cầu. Điều này ảnh hưởng nhiều đến chi phí sản xuất trong khi giá bán không thể tăng tương ứng do sức mua thị trường trong nước còn yếu và dẫn đến rủi ro sản lượng ngành thức ăn chăn nuôi cầm chừng, bấp bênh.

- Hiện có sự chênh lệch về thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng này giữa các nước xuất khẩu có các hiệp định tự do thương mại với Việt Nam (Ấn Độ, ASEAN...) - được hưởng thuế suất 0% - với những nước khác khác. Các doanh nghiệp trong ngành vì thế **bị giới hạn về phạm vi nguồn gốc hàng hóa và khó tiếp cận các quốc gia có sự ổn định nhiều hơn về sản lượng và chất lượng khô dầu đậu tương** (Mỹ, Argentina, Brazil...).

Đồng thời, nếu thuế suất thuế nhập ưu đãi đối với Khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi đều được áp dụng ở mức 1% thì có thể góp phần tăng sản lượng nhập khẩu và hài hòa cán cân thương mại với Mỹ, tránh nguy cơ bị chính quyền mới của tổng thống đắc cử D. Trump áp dụng các biện pháp giám sát và tự vệ thương mại gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

## III. Kiến nghị, đề xuất

Để giải quyết những vấn đề, vướng mắc trên, chúng tôi kính đề nghị các Quý Bộ xem xét kịp thời đưa ra giải pháp điều chỉnh, **giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi có Mã số hàng hóa 23040029 từ 2% xuống 1%**, bằng với thuế suất của Mã số hàng hóa 23040090.

Đồng thời, chúng tôi cũng đề xuất các doanh nghiệp được phép hội tó **hoàn thuế nhập khẩu cho các lô hàng Khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ**

ngày 16/12/2024 theo Nghị định 144/2024/NĐ-CP.

Là những doanh nghiệp đã trải qua những thăng trầm, thử thách các thời kỳ, chúng tôi luôn tuân thủ, tin tưởng và hưởng ứng sự đổi mới, cải cách về cơ chế, chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành để tích cực đóng góp xây dựng và thúc đẩy tiến trình phát triển chung của ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

*Trân trọng!*

TM HIỆP HỘI CHĂN NUÔI ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Lợi Long*

